

TUYÊN DƯƠNG 187 NGƯỜI LÀM BÁO...

(Tiếp theo trang 1)

của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người làm báo cách mạng Việt Nam với rất nhiều thành tích, đóng góp trên các mặt công tác báo chí trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là dịp để những người làm báo, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Ban tổ chức đã phối hợp lựa chọn 187 người làm báo tiêu biểu để tôn vinh tại hội nghị. Đây là những người làm báo có thành tích nổi bật, đóng góp xuất sắc trong hoạt động báo chí, được cơ quan, đồng nghiệp tin nhiệm, đánh giá cao; có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; tiếp xúc trung thành với sự nghiệp cách

mạng của Đảng, của dân tộc, vì sự phát triển của đất nước; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; hành nghề trung thực, khách quan, công tâm, không vụ lợi; bảo vệ công lý và lẽ phải; nêu cao tinh thần nhân văn, tôn trọng quyền con người; chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Nhân dịp này, 7 nhà báo lão thành tiêu biểu, những người đã có cống hiến lớn lao, dành nhiều tâm huyết và tình cảm, có nhiều đóng góp cho nền báo chí cách mạng Việt Nam đã được tôn vinh, đó là các nhà báo: Thái Duy, Phan Quang, Hà Đăng, Phạm Khắc Lâm, Hồ Tiến Nghi, Hồng Vinh, Nguyễn Thị Kim Cúc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên

Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những đóng góp quan trọng của các nhà báo lão thành, các nhà báo tiêu biểu. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí gửi lời tới đội ngũ những người làm báo cả nước lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư: Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, vị thế của báo chí và người làm báo được tiếp tục khẳng định. Đây là bước phát triển rất đáng tự hào của báo chí cách mạng - đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Trước bối cảnh, tình hình

trong nước và thế giới, nhất là những thách thức đặt ra trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo trước hết hãy học và noi gương Bác Hồ về phong cách và đạo đức làm báo, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người: "Cán bộ công tác báo chí phải có phẩm chất cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ"... Mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết và thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề; phải có tấm lòng trong sáng, không để tiêu cực chi phối, không bị tình cảm cá nhân lấn át... Vì vậy, những người làm báo trong cả nước không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện nghiêm 10 quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo và quy tắc sử dụng mạng xã hội của

người làm báo Việt Nam. Đồng chí đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ sở đào tạo báo chí cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ người làm báo. Đồng thời, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí theo phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời và thuyết phục. Quan tâm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để hỗ trợ các cơ quan báo chí, người làm báo bảo đảm điều kiện làm việc, thu nhập để yên tâm làm báo.

Trước đó, chiều ngày 12/6, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã gặp mặt 187 nhà báo tiêu biểu và các nhà báo lão thành. Đoàn đã vào làng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các anh hùng liệt sĩ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

bệnh viện, công ty dược trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận... Thông qua các gian hàng tư vấn tại ngày hội, sinh viên có cơ hội trực tiếp gặp gỡ các nhà tuyển dụng, được tìm hiểu, tư vấn, định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Đây là cơ hội giúp trên 1.100 sinh viên sắp tốt nghiệp của Trường Đại học Y Dược Thái Bình tìm hiểu, lựa chọn vị trí việc làm phù hợp với năng lực, nhu cầu của bản thân và rèn luyện kỹ năng ứng tuyển vào các vị trí việc làm, từ đó đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Cùng với cơ hội việc làm cho sinh viên thì ngày hội việc làm còn giúp các đơn vị tuyển dụng lựa chọn được nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tế sử dụng lao động của đơn vị.

200 người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí



Ban tổ chức chương trình cấp thuốc cho người có công, thân nhân người có công xã Hồng Minh (Hưng Hà).

Tinh đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Hưng Hà vừa tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Hồng Minh (Hưng Hà).

Tại chương trình, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khám các bệnh về nội khoa, ngoại khoa, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt và các bệnh chuyên khoa khác cho 200 người có công, thân nhân người có công. Qua khám bệnh, các bác sĩ tư vấn về triệu chứng, phương pháp điều trị, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cho các đối tượng; giới thiệu đến các bệnh viện để điều trị đối với những người bị bệnh; tặng thuốc bổ cho những người đến khám bệnh.

Cũng trong chương trình, Ban tổ chức đã tới thăm, tặng quà, khám bệnh tại nhà cho một cựu chiến binh của xã Hồng Minh nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020).

KUÂN PHƯƠNG

Can nhiễu trên băng tần phát thanh FM (87-108) Mhz do hiện tượng ống dẫn sóng đối lưu

Theo thông báo của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V tại Công văn số 545/TTV-NV ngày 3/6/2020: "Trong thời gian vừa qua nhiều đài truyền thanh không dây, đặc biệt là đài truyền thanh không dây tại khu vực ven biển xảy ra hiện tượng can nhiễu bởi tín hiệu lạ tiếng nước ngoài.

Hiện tượng này làm ảnh hưởng đến hoạt động của đài truyền thanh không dây, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân cho rằng các đài này bị các đài nước ngoài chèn phá sóng hoặc phát thanh bắt hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Qua kiểm tra, xác minh cho thấy nguyên nhân dẫn

đến hiện tượng này là do sự lan truyền của sóng vô tuyến điện trong không gian tự do, bị ảnh hưởng yếu tố thời tiết khi có sự thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột của không khí tạo ra các đường truyền sóng bất thường, còn gọi là ống dẫn sóng đối lưu. Ống dẫn sóng đối lưu tạo ra môi

trường truyền sóng lý tưởng cho sóng vô tuyến điện, truyền lan nhờ sự phản xạ nhiều lần trên bề mặt của ống dẫn, có suy hao rất thấp nên có thể truyền đi xa đến hàng nghìn ki-lô-mét. Hiện tượng trên thường xảy ra nhiều nhất tại các tỉnh ven biển tiếp giáp với vùng biển rộng và thường chỉ xảy ra vào mùa hè, trong thời gian rất ngắn, có thể sẽ tự động giảm dứt sau một vài ngày, mức độ ảnh hưởng không nhiều. Việc thu được tín hiệu đài phát thanh

FM tiếng nước ngoài trên sóng đài truyền thanh không dây là do băng tần (87-108) Mhz được Liên minh viễn thông quốc tế ITU quy hoạch dùng chung cho nghiệp vụ quảng bá của khu vực III. Việt Nam, các nước Đông Nam Á và Trung Quốc cùng nằm trong khu vực này. Khi xảy ra hiện tượng ống dẫn sóng đối lưu sẽ truyền lan tín hiệu của các đài thu ngoài đến lãnh thổ Việt Nam và gây ra can nhiễu".

P.V

Xét xử lưu động 2 vụ án mua bán trái phép chất ma túy

Sáng ngày 13/6/2020, tại hội trường UBND phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã bắt quả tang xét xử lưu động hai vụ án về ma túy.

* Vụ thứ nhất: Xét xử vụ mua bán trái phép chất ma túy đối với Vũ Thị Thơm, sinh năm 1972, trú tại thôn Luät Ngoại, xã Quang Lịch (Kiến

Xương). Theo cáo trạng, hồi 17 giờ ngày 19/3/2020, tại khu vực tổ 2, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình), Công an thành phố Thái Bình đã bắt quả tang Thơm có hành vi bán cho một người nghiện gói heroin có trọng lượng 0,0591 gam với giá 200.000 đồng. Ngoài ra, Thơm còn tàng trữ trái phép trong người 0,9555 gam heroin, mục đích bán để kiếm lời.

* Vụ thứ hai: Xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Phan Văn Đông, sinh năm 1988, trú tại tổ 13; Bùi Việt Anh, sinh năm 1982, trú tại tổ 7 đều ở phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình).

Theo cáo trạng, hồi 22 giờ 10 phút ngày 10/2/2020, tại thôn Kim, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma

túy, Công an tỉnh đã bắt quả tang Phan Văn Đông và Bùi Việt Anh có hành vi bán trái phép 1 túi ma túy loại Methamphetamine có trọng lượng 0,0971 gam cho người nghiện. Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện trong người Bùi Việt Anh có 3 gói ma túy loại Methamphetamine, trọng lượng 0,4283 gam và Phan Văn Đông cất giấu trong phòng ngủ 20 túi ma túy loại Methamphetamine, trọng lượng 2,5963 gam.

NGUYỄN TÙNG

**HƯNG HÀ
Xét xử lưu động 3 vụ án hình sự**

Sáng ngày 12/6/2020, tại hội trường UBND xã Tân Hòa, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phối hợp với Tòa án nhân dân huyện đưa ra xét xử lưu động 3 vụ án hình sự.

* Vụ án thứ nhất: Hồi 12 giờ 30 phút ngày 14/2/2020 tại khu vực nghĩa trang thôn Me, xã Tân Hòa (Hưng Hà) tổ công tác Công an huyện Hưng Hà phát hiện, bắt quả tang Vũ Xuân Trường, sinh năm 1978 trú tại thôn Lưu Xá Bắc, xã Canh Tân (Hưng Hà) có hành vi cất giấu

tại lòng bàn tay phải 1 gói ma túy loại heroin, có khối lượng 0,1127 gam được gói bằng giấy trắng kim trang. Trường khai nhận cất giấu ma túy với mục đích để sử dụng cho bản thân.

* Vụ án thứ hai: Hồi 14 giờ 15 phút ngày 21/2/2020, tại đoạn đường liên thôn thuộc địa phận thôn Khám, xã Tân Hòa (Hưng Hà), tổ công tác Công an huyện Hưng Hà phát hiện, bắt quả tang Phạm Quang Vinh, sinh năm 1977, trú tại khu Bưởi, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà)

có hành vi cất giấu trong lòng bàn tay trái 1 gói ma túy heroin có khối lượng 0,1544 gam, Vinh khai nhận cất giấu mục đích để sử dụng cho bản thân.

* Vụ án thứ ba: Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10/4/2020, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đầu cầu Me thuộc thôn Me, xã Tân Hòa (Hưng Hà), Phạm Đình Diệu, sinh năm 1984, trú tại thôn Me, xã Tân Hòa (Hưng Hà) điều khiển xe mô tô Dream BKS 26F1 - 2687 chở sau là Nguyễn Tiến Lực,

sinh năm 1982, trú cùng thôn với Diệu, cả hai không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm. Đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cầu Me, ông Đặng Vũ Hiệp là tổ trưởng tổ kiểm soát yêu cầu dừng xe, giải thích việc bắt buộc phải đeo khẩu trang và khai báo y tế. Nguyễn Tiến Lực không thực hiện, có lời nói lăng mạ, xúc phạm tổ công tác và có hành vi cầm 1 con dao đuổi theo ông Hiệp làm ông Hiệp không thực hiện được nhiệm vụ đã phân công.

Căn cứ kết quả xét hỏi và tranh luận công khai; xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách

nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Trường 5 năm tù giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" quy định tại điểm o, khoản 2, Điều 249, Bộ luật Hình sự; tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Vinh 2 năm tù giam về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 249, Bộ luật Hình sự; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Lực 1 năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại khoản 1, Điều 330, Bộ luật Hình sự.

PHẠM ĐỨC HOÀNH
(Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà)

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về pháp luật phòng, chống mua bán người

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 7924 ra ngày 8/6/2020)

11. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm gì trong tham gia phòng ngừa mua bán người?

Trả lời:
Trách nhiệm của cơ quan thông tin đại chúng tham gia phòng ngừa mua bán người đã được quy định cụ thể tại Điều 16, Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, như sau:
- Đưa tin kịp thời, chính xác chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; phản ánh trung thực về tình hình mua bán người và công tác phòng, chống mua bán người; nêu gương các điển hình tiên tiến trong phòng, chống mua bán người, mô hình phòng, chống mua bán người có hiệu quả.

- Giữ bí mật thông tin về nạn nhân.
- Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với các chương trình thông tin, tuyên truyền khác.

12. Cá nhân tham gia phòng ngừa mua bán người bằng các hình thức nào?

Trả lời:
Việc tham gia phòng ngừa mua bán người của cá nhân đã được quy định cụ thể tại Điều 12, Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, như sau:
- Tham gia các hoạt động phòng ngừa mua bán người.
- Kịp thời báo tin, tố giác, tố cáo hành vi quy định tại Điều 12, Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, bao gồm:
+ Mua bán người theo quy

định tại Điều 119 và Điều 120, Bộ luật Hình sự.

+ Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác.

+ Tuyên mộ, vận chuyển, chứa chấp người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể hoặc để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2, Điều 3, Luật Phòng, chống mua bán người.

+ Cưỡng bức người khác thực hiện một trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 của Điều 3, Luật Phòng, chống mua bán người.

+ Mời giới để người khác

thực hiện một trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3, Luật Phòng, chống mua bán người.

+ Trả thù, đe dọa trả thù nạn nhân, người làm chứng, người tố giác, người tố cáo, người thân thích của họ hoặc người ngăn chặn hành vi quy định tại Điều 3, Luật Phòng, chống mua bán người.

+ Lợi dụng hoạt động phòng, chống mua bán người để trục lợi, thực hiện các hành vi trái pháp luật.

+ Cản trở việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử lý hành vi quy định tại Điều 3, Luật Phòng, chống mua bán người.

+ Kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân.

+ Tiết lộ thông tin về nạn nhân khi chưa có sự đồng ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân.

+ Giả mạo là nạn nhân.
+ Hành vi khác vi phạm các quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

13. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm gì trong việc tham gia phòng ngừa mua bán người?

Trả lời:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có vai trò quan trọng trong tác động tranh phòng, chống mua bán người, đặc biệt là trong công tác thông

tin, giáo dục, truyền thông, tư vấn về phòng, chống mua bán người cũng như công tác hỗ trợ nạn nhân. Vì vậy, Điều 17, Luật Phòng, chống mua bán người quy định trách nhiệm tham gia phòng ngừa mua bán người của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận như sau:

(1) Tổ chức và phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người; vận động nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người, tích cực phát hiện, tố giác, tố cáo, ngăn chặn hành vi quy định tại Điều 3 của Luật Phòng, chống mua bán người.

(2) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi quy định tại Điều 3 của Luật Phòng, chống mua bán người.

(3) Tư vấn và tham gia tư vấn về phòng, chống mua bán người.

(4) Tham gia dạy nghề, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ khác giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

(5) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người.

(còn nữa)
LÊ THÙY
(Sở Tư pháp)

Chung tay phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 14/6, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 7,9 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 432.430 người tử vong. Hiện 16 quốc gia đã ghi nhận có trên 100.000 người nhiễm Covid-19; 59 nước có trên 10.000 người nhiễm; 122 nước có trên 1.000 người nhiễm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm Covid-19.

Tính đến 17 giờ ngày 14/6, Việt Nam không ghi nhận có người nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Số người nhiễm Covid-19 vẫn là 334 người, trong đó 323 người đã được điều trị khỏi, 11 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Với 334 bệnh nhân nhiễm Covid-19, Việt Nam hiện đứng thứ 155/215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới về số bệnh nhân nhiễm và là 1 trong 30 quốc gia, vùng lãnh thổ chưa có người tử vong vì Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 16 giờ 15 phút ngày 14/6, 7 người nhiễm Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bình phục, xuất viện. Tổng số người nghi nhiễm ghi nhận trên địa bàn tỉnh đến nay là 455 người, trong đó 450 người đã xuất viện, 5 người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phủ Thái Bình. 49 trường hợp đang cách ly tại khách sạn Diệu Linh (Vũ Thư) đều được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định và có kết quả âm tính với Covid-19.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 14/6 là 3.910 mẫu, tăng 3 mẫu so với ngày 13/6, trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm 3.026 mẫu.

HOÀNG LÀNH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 | 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 | 0227.3831.885